

Màu hồng của Trung Quốc chèn là 'cướp giết'

Tác Giả: Triá Phong

Thứ Tư:, 26 Tháng 9 Năm 2012 06:27

"... Nếu nó dùng để đi du lịch Hoa Kỳ thì nó sẽ sớm bị tiêu diệt. Trong khi nó đem ra để trưng bày các nhân vật đáng giết thì đó là dấu hiệu 'lên án cướp giết'."

BÉC KINH -Chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc vừa được hạ thủy hôm Thứ Ba. Lễ hạ thủy có sự tham dự của các lãnh đạo nhà nước như Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bình, theo báo The New York Times.



Thủy thủ Hải Quân Trung Quốc dàn chào trên mẫu hạm Liêu Ninh trong buổi lễ hạ thủy tại cảng Địch Liên vào hôm Thứ Ba, 25 Tháng Chín.
(Hình: AP/Zha Chunming)

Trong số kiến này, Trung Quốc muốn cho thủy quân đội của họ tăng cường thêm sức mạnh, trong khi đang có sự leo thang căng thẳng giữa Bắc Kinh với các nhân vật đáng giết và với những lãnh hải.

Mặc dù quy mô cáo rầm rộ vào ngày hạ thủy và đánh giá cao về tầm quan trọng của chiếc mẫu hạm, con tàu vẫn chỉ được dùng cho việc huấn luyện và thử nghiệm. Theo các chuyên gia về vấn đề Trung Quốc và quân sự, số "16" số trên trục của mẫu hạm cho thấy hoạt động của nó chỉ trong giới hạn của việc tập luyện. Trung Quốc chưa có máy bay để khả năng đáp xuống mặt hàng không mẫu hạm và mãi đến nay họ chỉ mới tập đáp xuống tàu mô hình trên mặt đất.

Dù sao, việc ra mắt chiếc Liêu Ninh, tên của hàng không mẫu hạm này, ở cảng Địch Liên, phía Đông Bắc Trung Quốc, là một cố gắng để Trung Quốc kích động lòng ái quốc, vẫn đang lên cơn sốt trong 10 ngày qua về vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa họ với Nhật tại đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông.

BÉ Quốc Phòng Trung Quốc tuyên bố rằng chiếc mẫu hạm này "làm tăng thêm sức mạnh của Hải Quân Trung Quốc," đồng thời giúp "Trung Quốc bảo vệ chủ quyền quốc gia một cách hiệu quả hơn."

Một hình ảnh Trung Quốc chĩa là 'cờ đỏ'?

Tác Giả: Triá Phong

Thứ Tư:, 26 Tháng 9 Năm 2012 06:27

Đái Hái Đáng CS Trung Quác tá chác vào mái tháp nián, đá trá đác tá chác vào tháng tái đá chuyán giao quyán lánh đáo, và viác tránh làng công khai chiác hàng không máu hám, đáng nhá là mát phán ná lác nhám cáng cá sá đáan kát quác gia, trác khi bát đáu đái hái.

Vá mát quác tá, viác ra mát công khai con tàu có vá nhá đá tá đáu hiáu vái các nác nhá trong khu vác bián Đáng, gám Philippines, mát đáng minh cáa Má, và Viát Nam, tháy ráng Trung Quác có đái dào nguán sác mánh đá tránh khai.

Trong khi đá, các nhà hoách đánh quân sá Hoa Ká đánh giá tháp tám quan tráng cáa viác há tháy chiác Liêu Ninh. Mát sá vián chác Hái Quân Hoa Ká còn nói ráng không nháng thá mà há còn khuyán khách Trung Quác cá tián tái trong viác đáng riáng hàng không máu hám cáa mình cùng các chián thuyán há táng, vì làm nhá váy há sá tiáu phí hát tián cáa.

Ông You Ji, mát khách mái kháo cáu tái đái hác National University of Singapore, phát biáu trong cuác pháng ván: “Thác tá là chiác máu hám này hoàn toàn vô đáng đái vái Hái Quân Trung Quác. Náu nó đác dùng đá đái đáu vái Hoa Ká thì nó sá sám bá tiáu diát. Trong khi náu đám ra đá cháng lái các nác láng giáng thì đá là đáu hiáu ‘lán ăn hiáp nhá.’”

Ông You tiáp ráng, Viát Nam, mát nác láng giáng mà Trung Quác đá nhiáu lán có chián tranh, có các chián đáu cá Sukhoi 30 do Nga chá táo. Nháng chián đáu cá này sá là mái đá đáa đái vái chiác hàng không máu hám. Ông nhán đánh: “á bián Đáng, mát khi mà chiác máu hám Liêu Ninh bá Viát Nam gáy há hái thì sá mát mát cáa Trung Quác quá không phái nhá. Thát không đáng chút nào.”

Ông You cho biát, mái tái nay, phi công Trung Quác chá mái thác táp đáp xuáng máu hám qua nháng đáng băng bê tông trên mát đát, báng nháng chiác J-8 do Trung Quác chá táo, mô pháng theo chiác Mig-23 do Liên Xô sán xuát cách đáy 23 năm. Theo ông You, phi công Trung Quác cháa có khá năng đáp xuáng mát hàng không máu hám đáng di chuyán vì há cháa có đác loái phi cá thách áng.

Khi đác hái liáu Trung Quác có tián đán viác tá đáng láy mát chiác và liáu há có chá đác phi cá đáp đác lên đá hay không, ông đáp: “Muán đáng đác mát con tàu nhá váy cán phái qua

Mũ u Helm của Trung Quốc chèn là 'cấp giết'

Tác Giả: Triá Phong

Thứ Tư: 26 Tháng 9 Năm 2012 06:27

mũ t quá trình dài, hät säc dài.”

Ngäc cäi, väi suy nghĩ hoài nghi nhä trên, ông Li Jie, mät nhà nghiên cứu täi Viän Khäo Cäu Häi Quân Trung Quốc, phát biäu trong cuộc phỏng vấn cäa báo Nhân Dân rằng chiếc mũ u Helm này làm thay đổi näp suy nghĩ truyền thống cäa Häi Quân Trung Quốc, đồng thời mang lại nhäng thay đổi phäm chết vä hoạt động cũng như cäu cäa quân chủng này.

Mäc dù Trung Quốc không minh bạch về chi tiêu quốc phòng, các chuyên gia quân sự ngoäi quốc nói rằng häi quân cäa Trung Quốc không đồng cäp nhuäu ngân khoản bäng lực quân và không quân. (TP)